











Sau mấy năm giam cầm Trưng-vân-Lãnh được giảm án

Trưng-vân-Lãnh 36 tuổi quán huyện Nghi-lộc (Nghệ-an). Năm 1918, Lãnh cùng bạn học trốn sang Tàu vào học trường Hoàng-phá, Quảng-đông...

Những khi cụ giết người tội tàn của Đức

Làm vậy thì từ nam phụ lão ấu, từ tư-bản đến vô-sản không ai thoát khỏi hơi độc. Hồ là toàn gia nội ngoại, bằng hữu nó bực của các ông...

Việc trong nước

Đi tu ở đâu? (Một lá đơn xin tẩm mộ ông Sư nhũ Phật) VINH. - Vừa rồi có tin đồn: "Vi là vợ cụ bích quyền, ông Đông-vân-Ty chỉ tẩm mộ đi tu..."

TRẢ LỜI CHO ÔNG LIÊN-TÂM KÈGA, PHAN-THIỆT

Được thơ ông bởi mấy câu, xin trả lời vài lời: 1) Giấu như Thạch-Sang-Thạch-Sang là người do. Tán, về cuối thế kỷ thứ 2) có tiếng giầu như ở đời ấy, anh ta có 3000 số cói da nước...

Mấy năm sau đây các nước đều có xuất bản nhiều sách nói về vấn đề "Giết người bằng hơi độc". Von Parseval nói rằng: "Ly thuyết tẩm thời công nhận rằng phi chỉ người lính ở trận tiền là người..."

Có Mai-Thị-Thục bị phát vãng

Có Mai-Thị-Thục ở làng Công hòa, tổng Tinh-Châu, phủ Sơn-tĩnh, năm 1930 bị bắt hết án 9 năm tù, sau được ân giảm 6 năm...

Tin thêm về chuyện "An trộm lộng quá"

Về chuyện Châu-Tuyên ở làng Vạn-Lộc (Sơn-Tĩnh) bị bắt trộm lợn 21-9-35, sau khi sự kiện bị hương lý sự tại địa phương...

Lời mặt thiệt

BÌNH-DỊNH. - Ông là giảng có Đệng-Coulla làm thầy dạy, nhà nghèo, làm xa mấy năm nay. Được làm thầy, y có ngày đêm rượt thì say sưa, dùng lá chơ bùa gian...

Phật nhiều quá!

BÌNH-THUẬN. - Đạo này ở huyện Sơn-tân, đi đâu cũng nghe nói chuyện quan phật. Họ nói quan phật đi về mấy tháng nay, quá ham về sự phật như quên...

Còn nhiều học-sinh không có chỗ học

QUẢNG-NGÀI. - Về sự khai giảng năm nay, tại trường tỉnh Quảng-ngài, học sinh các lớp thì học lên lớp đầu tiên, học xong, đây có lớp chỉ có một số người...

Khảo cứu về nghề làm các thứ đường

Nơi rất rõ ràng. Một bài học rất có ích cho nghề đường mía. Đệ quả nhà đơn xem

Kij sau

Có bài Khảo cứu về nghề làm các thứ đường Nơi rất rõ ràng. Một bài học rất có ích cho nghề đường mía. Đệ quả nhà đơn xem

Được phép bán khấp Đông-Dương

Thước CẢI NHÀ PHUẬN VĂN MINH chế theo Hòa-hạ, đã phân phối tại phòng thí nghiệm Đông Dương ngày 17 Mars năm 1935 và được quan chánh bộ thí nghiệm cho cấp giấy "được phép bán khấp Đông-Dương"...

Hội-Vạn-Quốc Tiết-Kiệm

Hội tư-bản lập theo chỉ-dụ ngày 16 April 1935. Vốn của hội đã đóng tất cả: 1.000.000 lượng bạc Thương-Bái và 8.000.000 quan tiền Pháp...

Table with 3 columns: Số phiếu, Người chủ phiếu, Số tiền nhận lại. Lists names and amounts for various donors to the 'Hội-Vạn-Quốc Tiết-Kiệm'.

Số tiền hồi vốn gấp bội về tháng Octobre 1935 đã định là: 8.000.000 và mở vào ngày thứ hai 28 Octobre 1935

THƯ-TÍN

Công ông Trưng-Ngôn, Khế nhị, Can lệ. Được biết về gia đình và sự nghiệp của ông Trưng-Ngôn, Khế nhị, Can lệ.